

Lá Thư Thụ Nhân

Fwd: Mời đọc nhân ngày “Giải phóng Miền Nam”

From: Joseph Chu

Date: Thursday, April 18, 2019, 12:26 PM PDT

----- Forwarded Message -----

Mời đọc **Nhan ngay Giải phóng**

Tôi Bắc kỳ xin nói thật cho các bác miền Nam biết là nhờ có giải phóng nên dân Bắc chúng tôi mới biết cái quạt Hitachi của Nhật nó như một nàng tiên đứng cạnh cái quạt Con Cóc ghê còn gọi là quạt 35 đồng do miền Bắc sản xuất.

Mới biết được có cái đài chạy băng catsete + cái AKai chạy băng cối lại cất giữ được giọng hát chất lượng cao của mấy cô ca sĩ trong sợi băng từ. Mới biết đôi dép si bò đế cao đi êm và nhẹ. Mới biết được mái tóc phụ nữ có thể làm xoắn kiểu úýt bi cho đẹp hơn buộc kiểu đuôi gà. Mới biết được gói bột giặt VISO hòa vào nước để ngâm cho dễ giặt chứ không phải luộc quả bò hòn để lấy nước giặt hay dùng bánh xà phòng 72% của Liên Xô thâm thì cứng ngắc đập chết chó mèo.

Mới biết được dân miền Nam đi xe máy và ô tô nhiều hơn xe đạp. Mới có được những đồ chơi bằng nhựa như búp bê nhắm mở mắt, ô tô, máy bay, chú ếch xanh chạy cọt tinh xảo cho trẻ em.

Và đặc biệt hơn là mới biết được có cái nhà xý rất hay có thể làm chung cùng nhà tắm và chỉ cần xả nước một cái là sạch sẽ không mùi chứ không như cái nhà xý lộ thiên đầy ruồi nhặng mà mỗi lần đi đại tiện xong lại phải ra đầu gió đứng 15 phút để gió thổi bớt mùi đi rồi mới dám vào nhà không thì mọi người lại tưởng mình vừa đi ăn lâu thập cẩm đó là chưa nói tới cái khoản phải có kỹ năng vò nát tờ giấy vờ để nó toai và mềm ra thì mới có cái mà chùi các bác ạ ! Vì làm chó gì có giấy chuyên dùng cho vấn đề này.

Trước 30/4 /1975 ngôi nhà đèn dầu nghe loa phát thanh tuyên truyền các bác miền Nam khổ lắm bị chính quyền dòn vào áp chiến lược khống chế quyền tự do đi lại rồi bị áp bức đói khổ mà chúng tôi đau lòng và cứ thương các bác miền Nam quá !

Té ra chúng tôi ăn khoai sắn năm ổ rom hút thuốc lao nghe loa công cộng tối ngủ nóng hết cả bụng lẫn cổ họng lại đi thương các bác ăn cơm thịt bò cá kho tộ năm đệm mát máy lạnh xem ti vi nghe nhạc trữ tình.

Thôi thì hoàn cảnh giờ nó vậy rồi do CS nó đang trong giai đoạn tiền hóa thành người nên có đối xử với các bác chẳng ra sao cả.

Chứ dân đen ngoài Bắc chúng tôi đâu có sung sướng gì, cuộc sống đói khổ mù mịt thông tin, nghèo nàn văn hóa bị CS khống chế sỏ mồn sỏ gạo ép ra chiến trường rồi sinh Bắc tử Nam đau thương cũng ngút ngàn sông không bằng chết.

Nhưng trong tâm trí rất nhiều người dân Bắc chúng tôi luôn cảm ơn miền Nam đã giải phóng chúng tôi khỏi cái tầm nhìn tăm tối, bớt đi cái khổ phần nào vì đồng tài sản khổng lồ của miền Nam đã được chuyển nhiều ra Bắc cùng lượng hàng hóa phục vụ đời sống nhất là đồ nhựa và linh kiện phụ tùng xe đạp do miền Nam mặc dù bị CS chủ trương tiêu diệt tư bản tư doanh nhưng vẫn cố gồng mình sản xuất để những người làm thương mại mà ngoài Bắc thời đó gọi là con buôn, con phe đưa ra ngoài Bắc góp phần cải thiện hẳn đời sống dân Bắc chúng tôi.

Nếu viết tiếp thì còn dài miên man lắm các bác ạ.

Nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ Cảm Ơn xuất phát từ đáy lòng !

fb Nguyễn Nguyễn